

“ให้หนาน แอร์ไลน์ส” จับมือ “บีบีซี โกลบอล นิวส์” ลงนามข้อตกลงครั้งสำคัญ



ให้หนาน แอร์ไลน์ส และ บีบีซี โกลบอล นิวส์ ได้ลงนามข้อตกลงครั้งสำคัญในพิธีลงนามพิเศษซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของบีบีซีในกรุงลอนดอน เพื่อเฉลิมฉลองความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย

คุณหวัง หยูเฟย รองประธานฝ่ายการสร้างแบรนด์ของให้หนาน แอร์ไลน์ส และคุณจิม อีแกน ซีอีโอของบีบีซี โกลบอล นิวส์ กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์ในครั้งนี้ โดยระบุว่า บีบีซี สตอรี่เวิร์กส ซึ่งเป็นแผนกการตลาดคอนเทนต์ในเครือบีบีซี โกลบอล นิวส์ จะทำการผลิตคอนเทนต์ดิจิทัลและวิดีโอให้กับให้หนาน แอร์ไลน์ส เพื่อฉลองการเปิดเส้นทางบินใหม่และความสวยงามของจุดหมายปลายทางต่างๆ

คุณจิม อีแกน กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับแบรนด์จีนที่มีชื่อเสียงอย่างให้หนาน แอร์ไลน์ส เราหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาและนำเสนอคอนเทนต์อันสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่แบรนด์และบริการของให้หนาน แอร์ไลน์ส สู่มหาสมุทรทั่วโลก”

คุณหวัง หยูเฟย กล่าวว่า “ให้หนาน แอร์ไลน์ส สร้างสะพานทางอากาศที่เชื่อมโยงเมืองและภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ในขณะที่บีบีซี โกลบอล นิวส์ สร้างสะพานทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดความหลากหลายของโลกในรูปแบบของรายงานที่เป็นเอกลักษณ์และเชื่อถือได้ ความร่วมมือของเราไม่เพียงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการหลอมรวมระหว่างจีนกับสหราชอาณาจักรเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างสองประเทศด้วย เราหวังว่าคอนเทนต์ที่ผลิตโดยบีบีซี สตอรี่เวิร์กส จะช่วยให้เรามีอิทธิพลมากขึ้นในเวทีโลก ด้วยการทำให้นักเดินทางรับรู้เกี่ยวกับบริการของเรามากขึ้น”

บีบีซี เวิลด์ นิวส์ และ บีบีซี.คอม

บีบีซี เวิลด์ นิวส์ และ บีบีซี.คอม คือแพลตฟอร์มข่าวภาษาอังกฤษระดับโลกที่นำเสนอข่าวตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้การบริหารงานของบริษัท บีบีซี โกลบอล นิวส์ โดยสถานีโทรทัศน์บีบีซี เวิลด์ นิวส์ ออกอากาศในกว่า 200 ประเทศและอาณาเขตทั่วโลก ครอบคลุมมากกว่า 454 ล้านครัวเรือน และห้องพักรวม 3 ล้านห้อง ตลอดจนเรือสำราญ 178 ลำ สายการบิน 53 แห่ง (โดยสายการบิน 13 แห่งฉายรายการสดบนเครื่องบิน) และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 2-3 เครือข่าย ขณะที่เว็บไซต์ บีบีซี.คอม นำเสนอข่าวทั่วโลกแบบนาทีต่อนาที รวมถึงบทวิเคราะห์เชิงลึกและบทความต่างๆ ได้แก่ บีบีซี แคปิตอล, บีบีซี คัลเจอร์, บีบีซี ฟิวเจอร์ และบีบีซี ทราเวล สำหรับพีซี แท็บเล็ต และอุปกรณ์

เคลื่อนที่ ครอบคลุม 95 ล้านเบรารีเซอร์ต่อเดือน

บีบีซี สตอรีเวิร์กส

บีบีซี สตอรีเวิร์กส คือแผนกการตลาดคอนเทนต์ในเครือบีบีซี โกลบอล นิวส์ โดยมีทีมงานอยู่ในนิวยอร์ก ลอนดอน ดูไบ นิวเดลี ปักกิ่ง สิงคโปร์ และซิดนีย์ ที่พร้อมเข้าถึงครีเอทีฟแถวหน้าและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภูมิภาค บริษัททำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนาและนำเสนอคอนเทนต์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสนับสนุนจากกองบรรณาธิการของบีบีซีผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและสถานีโทรทัศน์ในเครือบีบีซี โกลบอล นิวส์ ตลอดจนบริการดิจิทัลของบีบีซี สตูดิโอส์ และ บีบีซี เวิลด์ เซอร์วิส

ไต้หวัน แอร์ไลน์ส

ไต้หวัน แอร์ไลน์ส เพิ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสายการบินระดับ 5 ดาวเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันจากเวทีสกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ดส์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสกายแทร็กซ์ ผู้นำด้านการประเมินและจัดอันดับสายการบินและสนามบินทั่วโลก นอกจากนั้นทางสายการบินยังไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 8 จากการจัดอันดับ 10 สายการบินที่ดีที่สุดในโลกของสกายแทร็กซ์ ความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลส่งผลให้ไต้หวัน แอร์ไลน์สได้ร่วมมือกับสายการบินอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการบินพลเรือนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ พร้อมกับพัฒนาตลาดการบินระหว่างประเทศตามหัวเมืองใหม่ของจีน โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ทางสายการบินได้เปิดให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศระยะไกลหลายเส้นทาง เช่น ไทเป-ซิดนีย์, เซินเจิ้น-บรัสเซลส์, เซินเจิ้น-มาดริด, ฉางชา-ลอนดอน และเซินเจิ้น-เทียนจิน-แวนคูเวอร์ นอกจากนั้นยังเตรียมเปิดเส้นทางบินเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลังอีกหลายเส้นทาง เช่น กวางโจว-เทลอาวีฟ, เซินเจิ้น-ซูริก และเซินเจิ้น-เวียนนา

โลโก้ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20180720/2192262-1-LOGO>